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ขาวจากหนังสือพมิพ ไทยรัฐ

โรดแมป็เกษตรไทย รื้อระบบ!แกจนยั่งยนื

เกษตรกรไทยหลังสูฟาหนาสูดิน นอกจากจะตองฝาฟนกับภัยธรรมชาติแลวยังตองเผชิญชะตากรรม
จากสารพัดตนทุนที่พุงสูงขึ้นเรื่อยๆ ไมวาคาปุย คายา คาเมล็ดพันธุ คาจางแรงงาน ฯลฯ

มาตรการชวยเหลือเกษตรกรใหหยัดยืนดวยลําแขงตัวเองตอไปไดภายใตงบกระตุนเศรษฐกิจที่
กระทรวงเกษตรฯรับผิดชอบ ปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ บอก
วา

หนึ่ง...เพ่ิมรายไดดวยการชวยเหลือชาวนา ไรละ 1,000 บาท ดําเนินการไปแลว 96 เปอรเซ็นต
ประเมินผลความพึงพอใจ รอยละ 55 พึงพอใจมาก...รอยละ 36 พอใจปานกลาง...รอยละ 9 พึงพอใจนอย
เงินกอนนี้หลายคนบอกวา เกษตรกรจะเอาไปใชหนี้หมด แตผลสํารวจ สะทอนวา เกือบครึ่งมีถึงรอยละ 49
เก็บเอาไวในการลงทุนทํานาครั้งตอไป แลวใชอุปโภค บริโภค กระตุนเศรษฐกิจโดยตรงรอยละ 38
“เหลือก็ไปจายหนี้...อีกสวนหนึ่งราวสิบเปอรเซ็นตก็จะเก็บเอาไวไปลงทุนอยางอ่ืน”

สอง...การชวยเหลือชาวสวนยาง ดําเนินการไปแลว 84 เปอรเซ็นต ผลประเมินความพึงพอใจ ระดับ
มาก รอยละ 23...พอใจปานกลาง 54 เปอรเซ็นต ตัวเลขการเก็บเงินเอาไวลงทุนใกลเคียงกับชาวนารอยละ 40



สาม...สนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย เพ่ือประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได เนื่องจาก
ราคายางตกต่ํามาก รัฐบาลตั้งวงเงินเอาไว 10,000 ลานบาท ธ.ก.ส.อนุมัติไปเพียง 12 เปอรเซ็นตจาก
เปาหมายที่วางไว ขณะที่มีความพยายามกูกันมาก แตปญหาก็คือติดหนี้สินคางเกาเดิม และขาดคุณสมบัติ

สี่...การจางแรงงานเกษตรกรในเขตชลประทาน ไดผลราว 84 เปอรเซ็นตเกือบถึงเปาหมาย แต
ปญหาก็คืออายุเฉล่ียเกษตรกรไทย 50 ปกวาขึ้นไปจะไปทํางานดานโยธาฯ แรงงานก็คงลําบากอยูสักหนอย

หา...เรงรัดการลงทุนภาครัฐ คาใชจายที่สําคัญ อาทิ งานชลประทาน งบลงทุนไมเกิน 500 ลานบาท
มีอยู 6,900 รายการ สวนที่เกิน 500 ลานขึ้นไปตองเรงประมูลใหเสร็จในชวงนี้ แตเงินจะลงพ้ืนที่ไปชากวา

สําหรับกรมพัฒนาที่ดิน สวนใหญดําเนินการไปมากแลว ในการลงทุนดานแหลงน้ําบวกกับมาตรการ
ทางออม วันนี้มีการปลูกพืชฤดูแลง 10.88 ลานไรทั่วประเทศ รวมถึงโครงการชวยเหลือพ้ืนที่แลงซ้ําซาก
เงินกระตุนเศรษฐกิจ รวมๆอยูที่ 84,400 กวาลานบาท โครงการสุดทายที่ดําเนินการอยูก็คือ สรางรายได
พัฒนาการเกษตรชุมชนเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง ครม.มีมติตนป ใหชุมชนออกแบบโครงการเองเพ่ือใหมี
งานทําในชวงฤดูแลง เพ่ือสรางรายได สงผานมาในระดับอําเภอ จังหวัด แลวมาขออนุมัติที่กระทรวงฯ

เทาที่เก็บตัวเลข จํานวนโครงการมีอยูราวๆ ครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ที่กําหนดไวทั้งหมด อนุมัติไปแลว
226 โครงการ คาดวาทั้งหมดจะเสร็จภายในเมษายน เม็ดเงิน 3,052 ลานบาท จะลงไปในพ้ืนที่ไดทั้งหมด
สิ่งที่ตองทําความเขาใจ ในชนบทไมไดมีเฉพาะชาวไรชาวนา... การขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เปนเกษตรกรตัว
จริงเปนเรื่องยาก และตองทําอยางชัดเจน เพ่ือเอาไปใชสิทธิ...จากนโยบายรัฐบาลที่ออกมา

นายกรัฐมนตรีแยกคนออกเปน 3 ประเภท...คนรวยแลวไมตองชวย กลางๆ ตองชวยบางสวน แตที่
ต่ําสุดก็ยังมีปญหานึกถึงแตชาวนา อาจจะไมใชทั้งหมดเพราะไมนอยมีรายได 2 ทาง ทําไร ทํานาและอาชีพ
อ่ืน อนาคตถาจะมีการกระตุนเศรษฐกิจตอไป เปาหมายตองชัดเจน ไมอยางนั้นก็ไมรูวาจะชวยตรงตัวหรือ
เปลา อีกสองเดือนกําลังจะถึงฤดูเพาะปลูกอีกแลว “ภัยความแหงแลง” เปนอีกประเด็นที่ตองพูดถึง

ปติพงศ บอกวา ตองดูภาพรวมกอนที่จะไปคิดวาจะหนักหนาหรือไมหนักหนาแคไหน ในขณะนี้
พ้ืนที่ในเขตชลประทานจะดูแลพ้ืนที่ปลูกขาวเปนหลัก นอกจากเขื่อนหลักในเครือขายยังมีเขื่อนอิสระทั้ง
ขนาดใหญ ขนาดกลางกระจายอยูทั่วประเทศ ในพ้ืนที่เหลานี้น้ําเพ่ือการเกษตรมีจํากัด

ชวงปที่แลวฝนไมมาก แตใชเพาะปลูกขาวเยอะมาก ในป 2556 ปลูกขาวนาปรัง 9 ลานไร มาปนี้
ปลูก 4 ลานไร...ลดลงมาจากเดิมเยอะ แตคาดวาจะเสียหาย 7–8 แสนไร
“สรุปไดวา...ผลกระทบในเขตชลประทานเฉพาะพ้ืนที่ปลูกขาวหลายครั้ง น้ําไมเพียงพอ และในพ้ืนที่

ที่มีปญหาเฉพาะ ยกตัวอยางในเขตจันทบุรี ระยอง ปลูกผลไม...กลวยไม ก็แกกันไปในรายพ้ืนที่”
“ภัยความแหงแลง”...ตองดูขอมูล ประมาณการจากกรมอุตุฯ และเปรียบเทียบกับการประกาศพ้ืนที่

แลงของกระทรวงมหาดไทย และสํารวจแหลงน้ําที่ไมไดอยูในเขตชลประทานที่สามารถแจกน้ําไปยังพ้ืนที่
ตางๆได เพ่ือชวยคล่ีคลายปญหา รวมถึงการใชน้ําบาดาล เก็บขอมูลทั้งหมดในภาพรวมก็จะรูความแตกตาง
แตละป



“เพ่ือไมใหเกิดการแตกตื่นมากเกินไป ไมง้ันอาจจะเกิดการแยงน้ํากันขึ้นมาได”
วังวนเกษตรกรไทย...ย่ิงทําย่ิงจน ย่ิงทําย่ิงเพ่ิมพูนหนี้สิน ในมุมมองรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ยุครัฐบาลคืนความสุขจะแกบวงนี้ไดอยางไรบาง?
“ผมคิดไมคอยเหมือนคนอ่ืน...” ปติพงศ วา “...เราตองแยกภาคเกษตรกับเกษตรกรนะ ใครจะมา

บอกวาภาคเกษตรเราหวยมันไมใช กุง...เราก็เคยเปนที่หนึ่ง ไก...ก็เปนที่หนึ่ง โค...ก็พัฒนาขึ้นเยอะ ควาย...
ก็แย ขาว...ก็กลับมาเปนที่หนึ่ง น้ําตาล...ประมงก็เปนอุตสาหกรรมใหญมาก แตก็กําลังลําบากนิดหนอย”

ปญหาอยูที่วาในหวงโซการเกษตร “ราคาผลผลิต”...ที่ปลายน้ํากับผูผลิตตนน้ําตางกันเยอะเกินไป
ปญหาที่ตองแกเรื่องเทคนิค สรางมูลคาเพ่ิมตรงปลายน้ําใหมากขึ้นดานตางๆเปนหนาที่กระทรวงเกษตรฯที่
จะตองแก แตการกระจายรายไดลงไปใหถึงผูผลิตเบื้องตน ตองชวยกันหลายๆฝาย
“ฝายผม เทาที่ทําไดก็คือเทคโนโลยี หลังการผลิตตองทําใหดีขึ้น มาตรฐานการรับรอง การเปด

โอกาสใหเกษตรกรทั่วประเทศไดนําผลผลิตมาขายถึงมือผูซื้อโดยตรง เพียงแตของที่เอามาขายจะตองเปน
ของทีไ่ดรับการตีตรา มีมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่ง”

ถัดมา...ความพยายามให “สหกรณ” คาขายมากขึ้น ไมใชทําเรื่องใหกูเงิน ยืมเงินอยางเดียว ถือเปน
ขีดความสามารถที่สําคัญของสหกรณ ประเด็นที่สาม...กําลังจะออกกฎหมายใหเอาสวนหนึ่งของรายไดรัฐมา
ชดเชยรายไดและสรางสวัสดิการใหกับเกษตรกรโดยตรง

ปติพงศ ยํ้าวา อาจจะยากที่จะคิด...อยางผูใชแรงงานกําหนดรายไดขั้นต่ําวันละ 300 บาท จีดีพีภาค
เกษตรประมาณรอยละ 13-14 ของจีดีพีรวม สวนนี้จะมีการจัดการระยะยาวอยางไร เชน กําหนดไววา เรา
จะใชเงินเทานี้...มองใน 5 ป โดยมองเปนสัดสวนของจีดีพีเพ่ือมาชวยเรื่องรายได สวัสดิการเกษตรกร

เรื่อง “รายได” ก็เฉพาะกรณีสินคาการเกษตรตกต่ําอยางที่เปนอยู
“หลายๆรัฐบาลก็มีวิธีแปลกๆที่ทํากันมาแลว เชน เก็บขาว 18 ลานตัน เก็บยางก็วากันไป แตผมมี

ความเช่ือวาตองทําแบบผูใชแรงงาน ควรกําหนดเพดานขั้นต่ําวา...เกษตรกรควรไดรับเงินสักประมาณ
เทาไหร ซึ่งก็ขึ้นอยูกับราคาสินคาที่เปล่ียนแปลงขึ้นลงไปในแตละป”
“สวัสดิการ” ตองเนนยํ้า สวัสดิการที่เกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บ เชน แพสารเคมี สัตวตางๆ ใหเปนบัตร

ทองพลัสของโรคที่เขาเปนหรือสิ่งที่เขาตองเผชิญอยูตลอดเวลา นี่คือการกระจายรายไดไปถึงตัวเกษตรกร
ในลักษณะหนึ่ง จะสงผลดีหลายอยางถาอิงกับจีดีพี...กําหนดเปนกฎหมาย สมมติจีดีพีเทากับ 100 เราใหแค
10
“รัฐบาลจะไดไมเอาเงินไปทําอะไรเฟอะฟะมากเกินไป และเปนหนี้ในอนาคตมากเกินไป” ถาทําได

อยางนี.้..เกษตรกรไทยยังคงมีหวัง ยืนอยูบนลําแขงตัวเองไดอยางมั่นคงมากกวาที่เปนอยู



ปฏิรูปสูตรปุยปาลมฯ ‘N-P-K’ไมพอ..ตองมี‘โดโลไมท’

เปดเออีซี ปาลมน้ํามันเปนพืชที่ไดรับผลกระทบรุนแรง เพราะเราสูมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไมได ทั้ง
ในเรื่องตนทุนที่สูงกวา ผลผลิตต่ํากวา ดังนั้น การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตจึงสําคัญตอเกษตรกรไทย
โดยเฉพาะเรื่องปุย...ดวยปุยเคมีมีสัดสวนในตนทุนสูงถึง 53.22% (ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี)

“ที่ผานมาเกษตรกรถูกทางการแนะนําใหใชปุยแบบผิดๆ ใสปุยตามอายุตนปาลม วิธีที่ ถูกตองควร
ใสปุยตามปริมาณผลผลิตที่เราเก็บเกี่ยวออกไปขาย เพราะเปนไปตามหลักวิทยาศาสตรพ้ืนๆ ปาลมใหลูก
ดก เจาของสวนเก็บไปขายไดเยอะ นั่นแสดงวาตนปาลมกินปุยจากดินไปมาก เราจึงควรเติมปุยชดเชยไป
ตามสวนที่หายไป ไมใชใสตามอายุ เพราะถาปไหนเกิดแลงจัด ปาลมติดผลนอย แลวจะใหเกษตรกรเสียเงิน
เติมปุยมากไปทําไม”

ดร.กวิน ปุญโญกุล นักวิจัยในโครงการเพ่ิมผลิตปาลมน้ํามันอยางย่ังยืน ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และที่ปรึกษา บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จํากัด
บอกอีกวา ที่ผานมา เกษตรกรไทยยังมีปญหาใหปุยไมครบชนิดตามที่ปาลมตองการอีกตางหาก



“เกษตรกรมักจะซื้อปุยเคมีแบบผสมสําเร็จ ใสแต N-P-K ธาตุอาหารหลักอยางเดียว ทั้งที่ปาลม
ตองการมากกวานั้น ตองการธาตุอาหารรองอยางแคลเซียม และแมกนีเซียม ธาตุอาหารเหลานี้สามารถหา
ไดจากการใสปูนโดโลไมท มันไมเพียงจะชวยเพ่ิมธาตุอาหารไปเล้ียงใหตนปาลมสมบูรณมากขึ้น โดโลไมท
ยังชวยปรับสภาพดินกรดไดดวย เพราะถาดินเปนกรดรากตนไมจะดูดปุยไดนอยกวาปกติ”

เพราะเกษตรกรไมเคยใชโดโลไมท เลยเปนเหตุผลหนึ่งทําใหปาลมน้ํามันบานเรามีผลผลิตต่ํา ตนทุน
แพง...ใสปุยทั้งที่ดินเปนกรด จะใสไปทําไมใหเปลืองเงิน ในเมื่อปาลมดูดปุยไปใชไมได

ดร.กวิน ยํ้า การใสปุยเกษตรกรไมควรซื้อปุยเคมีสําเร็จรูปมาใช เพราะในโลกนี้ยังแทบหาไมไดเลย
วามีบริษัทไหนทําสูตรปุยไดตรงกับความตองการของปาลมน้ํามัน...เพ่ือใหไดปุยที่ตรงความตองการของ
ปาลมอยาง แทจริง เกษตรกรควรซื้อแมปุยมาใสเอง นอกจากจะไดปุยถูกกวาและไดธาตุอาหารครบกวา



แตละสวน ควรจะใชสูตรอะไร ปริมาณแคไหน ดูไดในตารางที่ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จํากัด ไดให
ทุนสนับสนุนทําวจิัยและสรุปออกมาเปนคูมือ...ถาใสปุยบนกองทางใบ ใสปุยไดตามคาในตาราง จะชวยให
เกษตรกรไดผลผลิตเพ่ิมขึ้นประมาณ 20-40% และชวยลดคาปุยได 20-30% สอบถามเพ่ิมเติมไดที่
08-6557-7850

“ชาติชาย ศิริพัฒน”


